

NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

75 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Kiểm tra viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

“Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Nếu kiểm tra không tốt thì nghị quyết một đảng, thi hành một nẻo mà Đảng không hay biết. Như thế thì đường lối, chính sách không những là lời nói suông vô ích mà còn hại đến lòng tin của Nhân dân đối với Đảng”. Lời tâm huyết ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị từ rất sớm. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đã là Đảng tận tâm, tận tụy, đảm đương những nhiệm vụ cao cả nhưng đầy thách thức của dân tộc. Bởi sức mạnh của Đảng lớn nhanh là nhờ dân tin, dân yêu, dân theo; nên công tác kiểm tra luôn được Đảng coi trọng hàng đầu. Kiểm tra để giữ cho Đảng luôn tiên phong, mẫu mực, kiểm tra giúp cho Đảng luôn xứng đáng là một Đảng đạo đức, cách mạng, văn minh.



Năm 1948, trước tình hình cách mạng đòi hỏi Đảng phải mạnh, cũng là lúc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng đặt ra cấp thiết. Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khóa I) ra Quyết nghị số 29/QN/TW do Tổng Bí thư Trường Chinh ký thành lập Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng; ngày đó trở thành Ngày Truyền thống của Ngành kiểm

tra Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ: “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết

chính sách của Đảng”. Sau đó, các ban kiểm tra của khu ủy, liên khu ủy lần lượt được thành lập. Ngày 14/8/1969, trước yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại tỉnh Tây Ninh, Trung ương cục Miền Nam ra Nghị quyết số 13/NQ về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương cục Miền Nam nhằm “... giữ gìn và đề cao kỷ luật trong Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc chấp hành

chỉ thị, nghị quyết của Đảng...". Sau giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam hợp nhất vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau Đại hội V của Đảng, Ủy ban kiểm tra được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở như hiện nay.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, mỗi nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được Đại hội toàn quốc của Đảng thảo luận, bổ sung và được chính thức ghi vào Điều lệ Đảng. Từ một số nhiệm vụ phục vụ cấp ủy kiểm tra việc thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc; xem xét những việc bất thường xảy ra, đến kiểm tra những vụ việc đảng viên làm trái Điều lệ, vi phạm kỷ luật của Đảng; từ tăng cường kiểm tra việc chấp hành, thực hiện chỉ thị, nghị quyết đến kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt, sau Đại hội XII của Đảng, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ta xác định công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm

tra, giám sát với một tinh thần mới, quyết tâm mới, tạo nên cơ sở vững chắc cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra phải trả lời được câu hỏi "*một bộ phận*", "*một bộ phận không nhỏ*" đảng viên "*suy thoái*", "*biến chất*" là ai? ở đâu?. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp đã vào cuộc tích cực, quyết liệt và hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, xử lý nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, giữ các cương vị chủ chốt của Đảng, Nhà nước với phương châm "*không có vùng cấm, mọi hành vi vi phạm đều được xem xét xử lý nghiêm minh*", từ đó tạo luồng sinh khí mới trong cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái của cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa lớn được Trung ương đánh giá cao, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng.

75 năm hình thành và phát triển, có những thời điểm khó khăn, gian khổ về mọi mặt nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp uỷ các cấp, Ngành Kiểm tra Đảng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi thời kỳ cách mạng. Phát huy truyền thống vẻ vang, cả hệ thống chính trị đang tiếp tục dồn hết tâm huyết, sức lực để hoàn thành khối lượng công

việc chưa bao giờ khó, nhay cảm và phức tạp như hiện nay. 75 năm bền bỉ, Ngành Kiểm tra Đảng đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, khắc phục những "*hư hỏng, tiêu cực*" trong Đảng, giữ gìn sự liêm chính trong Đảng. Sự tích lũy công lao, kinh nghiệm, sự gương mẫu về phẩm chất, đạo đức và ý chí phấn đấu của các thế hệ cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng chính là truyền thống cao đẹp, là nguồn động viên, khích lệ mạnh mẽ cho thế hệ cán bộ kiểm tra hôm nay và mai sau.

Với những kết quả đã đạt được trong 75 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng đã được Đảng, Nhà nước tặng rất nhiều phần thưởng cao quý điển hình là Huân chương Sao Vàng vào năm 2008 nhân dịp Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Đối với Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tập trung sức lực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng, củng cố thực lực chính trị, khôi phục kinh tế - xã hội. Tháng 02/1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ra Nghị định giải thể khu và hợp nhất tỉnh ở Miền Nam, thực hiện Nghị định này, tỉnh Tuyên Đức, tỉnh Lâm Đồng và thị xã Đà Lạt được hợp nhất

thành tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng được thành lập, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất từ ngày 23/02 đến ngày 01/3/1976 để bàn về nhiệm vụ và công tác của tỉnh trong thời gian tiếp theo. Từ ngày 15-17/3/1977, Hội nghị Ban Chấp hành khoá I đã họp kỳ thứ nhất bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá I gồm 05 đồng chí, đến ngày 18/10/1977, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 283-NQNS/TW chuẩn y danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng khoá I, do đồng chí Mai Văn Ngọc, tức đồng chí Thanh Sơn - Tỉnh uỷ viên làm Trưởng ban, đồng thời cũng trong thời gian này, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở được thành lập, từ đó uỷ ban kiểm tra được lập đủ 04 cấp như hiện nay.

của địa phương. Bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã được kiện toàn và hoạt động ngày càng có hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn tiếp nối truyền thống "*Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy*". Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với sự đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát tổ chức gắn với kiểm tra, giám sát cá nhân; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có ảnh hưởng quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng

công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, các vụ việc bức xúc, nổi cộm, điểm nóng, có dư luận xấu, nhiều đơn thư phản ánh, từ đó đánh giá đúng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Công tác xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm minh, không có "vùng cấm", không có ngoại lệ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và niềm tin của Nhân dân.

Với bề dày lịch sử 46 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã được đón nhận Huân chương lao động hạng nhất năm 2022 và nhiều cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp ủy các cấp, phát huy những truyền thống quý báu của Ngành kiểm tra Đảng, cán bộ ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

N.T.N



Kỳ họp thứ 11 - năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Trải qua 46 năm, Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã có đóng góp tích cực và to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Đảng, hệ thống chính trị như: các khâu đột phá, công trình trọng điểm, công tác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, quản lý tài chính, đất đai;